



ที่ ศธ ๐๕๘๓.๑๐/ว ๕๑๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่ ๙๙ หมู่ ๑๐ ต.ทรายขาว
อ.พาน จ.เชียงใหม่ ๕๗๑๒๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้ว่าการ
หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนราชการส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าหน่วยงานอื่นๆของรัฐ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการบริหารสัญญา และกระบวนการบริหารพัสดุ
จำนวน ๑ ชุด
๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ จำนวน ๒ หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหาร
พัสดุ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติงานด้านพัสดุได้อย่างถูกต้อง รวมถึงจะได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง
วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกัน

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เห็นว่า โครงการอบรมดังกล่าว
จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในสังกัดของท่านเป็นอย่างยิ่ง โดยวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์
อัตราค่าลงทะเบียน ๓,๕๐๐.- บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมที่พัก) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
พร้อมนี้ โดยผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานของรัฐสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ ตามระเบียบของ
ทางราชการ และไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา หากมีข้อสอบถามประการใด โปรดติดต่อได้
ที่ นางสุปราณี แสนคำ (หัวหน้าโครงการ) และนางสาวปาณิสรา ทองคำเอี่ยม (ผู้ประสานงานโครงการ)
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๓๐ ,๑๒๓๖ หรือดูรายละเอียดโครงการได้ที่ www.chiangrai.mutl.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องทราบ
และเข้าร่วมอบรม จะขอขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์ สมไชยวงศ์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
โทร.๐-๕๓๗๒-๓๙๗๙ ต่อ ๑๒๓๐ ,๑๒๓๖
โทรสาร.๐-๕๓๗๒-๓๙๗๗-๘